

บันทึกการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๒ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้อนุญาตให้สมาชิกฯ หรือเกี่ยวกับประเด็นเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง ๆ

จากนั้น ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ คือ รายงานพิจารณาศึกษาเรื่อง การเปิดให้สัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ ๒๑ ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปพลังงาน เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑)

นายทองฉัตร หงส์ลดารมภ์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ได้แถลงรายงาน โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้นำรายงานเรื่อง การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑ และแนวทางการบริหารจัดการพลังงานปิโตรเลียมอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ) ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกัน จากนั้น นายประชา เตร์ตัน ประธานกรรมการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้แถลงรายงาน สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้ส่งรายงานทั้งสองฉบับ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ รวมทั้งข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ที่อภิปรายไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ลงมติไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปพลังงานเสียงข้างมากซึ่งให้ดำเนินการเปิดให้สัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ ๒๑ ด้วยระบบสัมปทาน Thai III+ ตามแผนงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ก่อนเลิกประชุม รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่สอง ได้ส่งเลื่อนการพิจารณาการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีกลไกป้องกันและขจัดความทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒) ไปในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๓ นาฬิกา



(นายจเร พันธุ์เปรื่อง)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่

เลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ

สำนัก rayงานการประชุมและชวเลข

กลุ่มงาน rayงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th